

Số: /CV-GDDT

Thủy Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị về  
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp  
ủy đảng đối với công tác bảo hiểm  
xã hội, bảo hiểm y tế

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 14/3/2024 của Thành ủy Hải Phòng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025; Công văn số 1083/SGDDT-VP ngày 12/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (văn bản gửi kèm theo).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; khẳng định vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp nhất tại cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, học sinh và phụ huynh về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với việc đảm bảo an sinh xã hội; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân khi tham gia; tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tự bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động gương mẫu tham gia và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Năng**